

การประชุมหารือ และตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณี นายอัน คงสมนึก
ราษฎรบ้านเลขที่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองมะค่า อำเภอกอเจริญ จังหวัดลพบุรี
ขอพระราชทานโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเขาขุย ตำบลหนองมะค่า

๑. เรื่องเดิม

สำนักพระราชวัง มีหนังสือที่ พว ๐๒๐๗.๘๒/๑๑๔๗๔ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
มายังสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
ขอให้พิจารณาเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะกรณี นายอัน คงสมนึก ราษฎรบ้านเลขที่ ๗๒ หมู่ที่ ๑๒
ตำบลหนองมะค่า อำเภอกอเจริญ จังหวัดลพบุรี ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโครงการ
อ่างเก็บน้ำบ้านเขาขุย บริเวณตำบลหนองมะค่า เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องขาดแคลนน้ำสำหรับ
อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง

๒. สารสำคัญของโครงการ

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ สำนักงาน กปร. ได้ประชุมและตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมป่าไม้
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่า และนายอัน คงสมนึก
ราษฎรผู้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ตลอดจนราษฎรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ ฯ

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า สภาพพื้นที่ตำบลหนองมะค่าอยู่บริเวณพื้นที่สูง
โดยเฉพาะหมู่ที่ ๑๐ และหมู่ที่ ๑๒ ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่สูงที่สุดของตำบล ซึ่งในช่วงฤดูแล้งราษฎรจะประสบ
ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคเป็นอย่างมาก อีกทั้งราษฎรในพื้นที่ได้เจาะบ่อบาดาลเพื่อนำน้ำมาใช้
แต่ปรากฏว่า น้ำมีปริมาณน้อยมากไม่เพียงพอสำหรับการเกษตร (พืชไร่พืชสวน) ทำให้ไม่ค่อยได้ผลผลิต
ทั้งนี้ พื้นที่การเกษตรของราษฎรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนมีประมาณ ๖,๐๐๐ ไร่ รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง
ที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนอีกไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ไร่

๓. แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

กรมชลประทาน ได้พิจารณาความเหมาะสมทางด้านเทคนิคและวิศวกรรมเห็นควรดำเนินการ
ก่อสร้าง “โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเขาขุย” มีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ซึ่งได้บรรจุโครงการดังกล่าว
ในแผนงานปกติของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีพื้นที่
อยู่ระหว่างรอยต่อกับเขตป่าสงวนแห่งชาติ และมีราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าว เป็นพื้นที่
จำนวน ๒๐ กว่าไร่ ๑ ราย และจำนวน ๕๐ กว่าไร่ ๑ ราย โดยทั้ง ๒ ราย ยินยอมให้เพิกถอนเพื่อเป็นพื้นที่
สาธารณประโยชน์ ซึ่งกรมชลประทานจะดำเนินการ เรื่อง ขอใช้พื้นที่ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๔ การขอใช้
ประโยชน์จากผู้ถือครองที่ดิน ในพื้นที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ต่อไป

๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค
บริโภค และบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรกรรมได้

การประชุมหารือและลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านขุย ตำบลหนองมะค่า อำเภอกอเจริญ จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕



นายอัน คงสมนึก ราษฎรผู้ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านขุย

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑
สำนักงาน กปร.